

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỤC TIN HỌC HÓA

Số: 721/THH-THHT

V/v phối hợp triển khai kết nối, liên thông
dữ liệu hộ tịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2019

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương.



Thực hiện văn bản số 2823/BTP-CNTT ngày 29/7/2019 của Bộ Tư pháp gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc kết nối, liên thông dữ liệu hộ tịch (văn bản của Bộ Tư pháp gửi kèm), Cục Tin học hóa đề nghị Quý Sở có trao đổi với Sở Tư pháp của Tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, gửi thông tin liên hệ của cán bộ đầu mối kỹ thuật về Cục Tin học hóa **trước ngày 10/8/2019** để được hướng dẫn thực hiện kết nối, liên thông dữ liệu hộ tịch nhằm giảm thiểu việc phải cập nhật trùng lặp thông tin hộ tịch trên nhiều hệ thống phần mềm.

Cán bộ đầu mối của Cục Tin học hóa: anh Trần Quốc Tuấn, Trưởng phòng Tích hợp hệ thống, điện thoại 0902170982, thư điện tử tqtuan@mic.gov.vn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục CNTT - Bộ Tư pháp (để p/h);
- Trung tâm CNTT - Bảo hiểm xã hội Việt Nam (để p/h);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, THHT. (130b)



BỘ TƯ PHÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2823 /BTP-CNTT

V/v kết nối, liên thông dữ liệu hộ tịch

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc kết nối, liên thông dữ liệu giữa các Hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước từ Trung ương đến các địa phương, Thông tư số 13/2017/TT-BTTTT ngày 23/06/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông kết nối thành công Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch với Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (sau đây gọi tắt là Trục NGSP); phối hợp với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam kết nối, liên thông thành công dữ liệu đăng ký khai sinh cho trẻ em dưới 6 tuổi từ Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch vào Hệ thống cấp Thẻ bảo hiểm y tế.

Để hỗ trợ các địa phương giảm thiểu việc phải cập nhật trùng lặp thông tin hộ tịch trên nhiều hệ thống phần mềm, Bộ Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nhu cầu thực tế của địa phương mình, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng trong tỉnh/thành phố thực hiện một số nội dung như sau:

1. Kết nối, trao đổi dữ liệu giữa Hệ thống thông tin một cửa điện tử của địa phương với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch

Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp đã được kết nối với Trục NGSP của Bộ Thông tin và Truyền thông. Từ đó, cho phép các địa phương có thể kết nối, chuyển đổi dữ liệu hồ sơ đăng ký hộ tịch của công dân đã được cập nhật trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung của địa phương (theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính) sang Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp để xử lý. Đồng thời, cho phép các địa phương có thể trích xuất (theo quy định của pháp luật) các dữ liệu hộ tịch đã được địa phương cập nhật trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch để phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính theo thẩm quyền.

Do đó, nếu địa phương có nhu cầu kết nối Hệ thống thông tin một cửa điện tử và các Hệ thống, Phần mềm phục vụ dịch vụ công của địa phương với Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp, đề nghị Ủy ban

nhân dân tỉnh/thành phố chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp liên hệ trực tiếp với Cục Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền thông) để được hướng dẫn, thực hiện.

2. Triển khai liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi

Nhằm triển khai một cách hiệu quả Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, vừa qua, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã phối hợp kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh của trẻ em dưới 6 tuổi trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch với Hệ thống cấp Thẻ bảo hiểm y tế qua Trục NGSP. Việc kết nối này cho phép UBND cấp xã và Phòng Tư pháp cấp huyện có thể gửi dữ liệu đăng ký khai sinh của trẻ dưới 6 tuổi sang Cơ quan Bảo hiểm Xã hội để xử lý một số thủ tục cần thiết trên phần mềm trước khi chính thức nhận Tờ khai đăng ký cấp Thẻ bảo hiểm y tế và Trích lục khai sinh của trẻ nếu trong trường hợp công dân khi đi đăng ký khai sinh cho trẻ dưới 6 tuổi đồng thời đăng ký liên thông cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ.

Do đó, nếu địa phương có nhu cầu triển khai liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh và cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh/thành phố liên hệ trực tiếp với Cục Công nghệ thông tin (Bộ Tư pháp) và Trung tâm Công nghệ thông tin (Bảo hiểm Xã hội Việt Nam) để được hướng dẫn, thực hiện.

Bộ Tư pháp trân trọng thông báo đề Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết và chỉ đạo thực hiện. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (để p/h);
- Bộ Công an, Bộ Y tế (để biết);
- Công TTĐT - Bộ Tư pháp (để đăng tải);
- Lưu: VT, CNTT, HTQTCT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Nguyễn Khánh Ngọc